

KUNALAI

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

819 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ **ครั้งที่ 5 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)** ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (KUN-W1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (“KUN-W1”) จำนวนทั้งสิ้น 120,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่
จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน
อัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (KUN-W1) โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้ง
แรก คือ วันที่ 27 เมษายน 2565 และครั้งต่อไปในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 วันที่ 27 เมษายน 2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566
และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด 2 ปี 6 เดือน ซึ่งตรงกับวันที่ 27
เมษายน 2567 (เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันที่ 26 เมษายน 2567) นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งวันใช้สิทธิ**ครั้งที่ 5 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)** คือวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **วันสุดท้ายที่สามารถซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิ**

วันที่ 2 เมษายน 2567

2. **วันปิดสมุดจดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ**

วันที่ 5 เมษายน 2567 – 26 เมษายน 2567

3. **ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย SP)**

บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือขึ้นเครื่องหมาย SP บน
หลักทรัพย์ KUN-W1 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 – 26 เมษายน 2567

4. **การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิ KUN-W1 จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. **อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (KUN-W1) จำนวน 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 2.80 บาทต่อหุ้น

6. **ระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิ (ครั้งสุดท้าย)**

วันที่ 11 เมษายน 2567 – 25 เมษายน 2567 (เฉพาะวันทำการ) ระหว่างเวลา 9:00 น. – 15:00 น.

KUNALAI

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

819 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

7. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.kunalai.co.th) โดยสามารถแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ที่บริษัท ตามระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ 0-2834-4938-40

โทรสาร 0-2834-4954

8. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ถือเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ที่ประสงค์
จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ โดยต้องดำเนินการ
และส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- (8.1) แบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ
พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดย
ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ภายในวันที่ **11 เมษายน**
2567 – 25 เมษายน 2567
- (8.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวน
ที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความแจ้งงานการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญ
แสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มี
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)
- (8.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
 - (1) บุคคลสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) บุคคลที่มีสัญชาติไทย
สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

KUNALAI

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

819 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

(3) นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรือ (2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

(8.4) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)” ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 20-0946245-4 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง

ชำระโดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ก่อนวันที่ใช้สิทธิ 2 วัน และสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ภายในวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

หมายเหตุ: 1. ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ 24 เมษายน 2567 และกรุณานำส่งนำส่งเช็คดังกล่าวพร้อมเอกสารถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2567

2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

KUNALAI

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

819 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-โทรน้อย ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

(8.5) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4. ของข้อกำหนดสิทธิ

(8.6) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

(8.6.1) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

(8.6.2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ

(8.6.3) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทดำเนินการตามข้อ (8.6.2) เท่านั้น

ในกรณีตามข้อ (8.6.1) และ (8.6.3) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือ

KUNALAI

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

819 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ในกรณีตามข้อ (8.6.2) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่าการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้นในวันและเวลาทำการ ระหว่าง 9:00 น. – 15.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

- นางประวีรัตน์ เทวอักษร -

(นางประวีรัตน์ เทวอักษร)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หรือ Add Line ID : @kun-insight

หรือ กด Link : <https://lin.ee/QHy7bM9>

KUNALAI

เลขที่ใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ

แบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 ของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN-W1)

ระยะเวลาแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ในวันทำการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิเท่ากับ 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายหลังจาก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 จากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2567

วันที่ยื่นความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ

วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง)

เรียน คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท วิลล่า คุณาลัย (จำกัด) มหาชน ("บริษัท")

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)

ทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลขที่

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว เลขที่ใบต่างดาว/หนังสือเดินทาง

นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล

นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล

บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด

สัญชาติ อาชีพ

โทรศัพท์

วัน/เดือน/ปี (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)

เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย

ในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใช้สิทธิ (หน่วย)	อัตราการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ได้จากการขอใช้สิทธิ (หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น		2.80	

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยให้ออกใบหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" เพื่อผู้ฝาก และดำเนินการให้บริษัท สมาชิกผู้ฝากเลขที่ (โปรดระบุชื่อและหมายเลขสมาชิกผู้ฝากตามที่มียาชื่อปรากฏด้านหลังใบจอง) นำหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ เลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้ซื้อสิทธิจองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้น จะดำเนินการนำหุ้นเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ - สมาชิกเลขที่ 600)

นำหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ให้ออกใบหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" เพื่อผู้ฝาก และนำหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อข้าพเจ้า-สมาชิกเลขที่ 600 (การชดเชยเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้ใช้สิทธิจองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด)

แบบรับใบหุ้น (Script) ให้ออกใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งมอบใบหุ้นมาให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งค่าใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว โดย

เช็ค (Cheque) เช็คธนาคาร (Cashier Cheque) ดราฟท์ (Draft) โดยส่งจ่าย "บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)"

เลขที่เช็ค/เช็คธนาคาร/ดราฟท์..... วันที่..... ธนาคาร..... สาขา

เงินโอน (Transfer) ชื่อบัญชี "บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)" บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 20-0946245-4 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการใช้สิทธิจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วพร้อมเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ / ใบโอนเงิน มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิหรือหากเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

ลงชื่อ ผู้ใช้สิทธิจองซื้อ
(.....)

หลักฐานการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ (ผู้ใช้สิทธิจองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)

วันที่ยื่นความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ

วันกำหนดการใช้สิทธิ

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามแบบแสดงความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ)

แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง โดยออกใบหลักทรัพย์ในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" เพื่อผู้ฝาก

นำหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 ในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" เพื่อผู้ฝาก โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

แบบรับใบหุ้น (Script) ออกเป็นใบหุ้นในนามผู้ใช้สิทธิจองซื้อ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถ้ามี) หน่วย

เจ้าหน้าที่ผู้รับใบแจ้งความแจ้งการใช้งานใช้สิทธิ

BROKER			
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	038	บริษัทหลักทรัพย์เอซีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์แลนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ไอระ จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ซีเอ็มไอ-เบด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชันทพาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD
019	บริษัทหลักทรัพย์ ยูวอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO., LTD.	230	บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์แมคควารี(ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เอชเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD
027	บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์เคทีซีเอ็มไอ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSEI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ซีอาร์ จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
SUB-BROKER			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
236	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสเอฟ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
301	ธนาคารซีทีแบงก์เอ็น.เอ. CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสเอฟ จำกัด (มหาชน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	336	ธนาคารเกียตตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	339	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เซส (เพื่อตราสารหนี้) JPM ORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอ เอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารคอยส์แบงก์เอชจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	345	ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)